

**ป้อมสั่งเฝ้าระวัง24ชม.  
รับมือพายุ8-10ตค.นี้  
'สระบุรี'ท่วมสูงกว่า2ม.  
ปลายเดือนเหนือหนาว  
'บิกตู'บินนครศรีฯรับมือน้ำ  
วันนี้ 'ป้อม'เตรียมรับมือพายุ  
8-10 ต.ค. ยันเหยี่ยวฯผู้ได้รับ  
ผลกระทบ 'ศักดิ์สยาม'แจ้ง  
เตือน 4 จว. น้ำหลากดินถล่ม  
(อ่านต่อหน้า 6)**

**ต่อจากหน้า 1  
รับมือพายุ**

### 'บิกตู'บินนครศรีฯรับมือน้ำ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณ รองนายกฯ รัฐมนตรี และส.ส.ทุกท่าน ในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งระดมน้ำจากภาคเหนือ และภาคกลางออกไปยังฝั่งตะวันตก และตะวันออก รวมทั้งระบายน้ำออกไปยังฝั่งรับน้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรีสั่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 7 ตุลาคมนี้ โดยร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อติดตามความพร้อม และแผนการรับมือการบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำหากมรสุมเคลื่อนที่จากภาคกลางลงไปยังภาคใต้ นอกจากนี้ นายกจะตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลมะม่วงสองต้น ชุมชนใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และอินเทอร์เน็ตเรียนรู้ และต่อยอดมูลค่าผลผลิตของชุมชนกระต๊อน ยอดขายออนไลน์ในยุคโควิด รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการเน็ตประชารัฐกับการบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

### 'ป้อม'รับมือพายุ8-10ต.ค.นี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำจะ

มีพายุเข้า 8-10 ตุลาคมนี้ว่า สั่งระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ขณะนี้อธิปไตย กรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตรียมตลอด 24 ชั่วโมง วันที่ 7 ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำในเจ้าพระยาจะสูงขึ้น 50 เซนติเมตร สำหรับพายุที่มีการแจ้งเตือนว่าจะเข้ามาทางด้านเหนือ เป็นผลดีกับเรา จะเข้ามาด้านเหนือภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จะได้รับน้ำเก็บไว้ ขณะที่ภาคกลางจะได้รับอิทธิพลแค่ห่างๆ ไม่เท่าไร เราแจ้งเตือนประชาชนอยู่ตลอดอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงมาตรการเยียวยาประชาชนจากน้ำท่วม พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เตรียมการไว้แล้ว จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดจากน้ำท่วม

เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ จ.สระแก้ว วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคมนี้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การลงพื้นที่ ไปทำหลายเรื่อง ไปดูเรื่องน้ำ ดูเรื่องการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และดูเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน การลงพื้นที่ไม่ได้ไปหาเสียง ไปช่วยประชาชน

เมื่อถามว่า การลงพื้นที่ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไปช่วยประชาชน ถือว่าเป็นคะแนนบอกให้ พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรค

### 'ศักดิ์สยาม'เตือน4จว.ดินถล่ม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติว่า ประเมินปริมาณฝนตก ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง พบว่า 5-9 ตุลาคมนี้ ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงได้แจ้งไปยัง 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ให้รับทราบและเฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นสันทางระบายน้ำล้น วันที่ 6-10 ตุลาคมนี้

"ผมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด สั่งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง"

นายศักดิ์สยามกล่าว

### 'วราวุธ'เผยตะวันตกน้ำเดินช้า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ว่า ฝั่งตะวันตกกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานเพิ่มปริมาณน้ำที่ผันจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มาทางประตูน้ำพลเทพ เข้ามาในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ชะลอปริมาณน้ำทุ่งไหลมาจากแม่น้ำท่าจีน ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเท่าเดิม เนื่องจากน้ำในฝั่งตะวันตกมีปริมาณมาก ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ และประสานงานกับกรมชลประทาน นำเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อผลักดันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนไปสู่อ่าวไทยโดยเร็ว ฝั่งตะวันตกมีจุดด้อยคือการเดินตัวของน้ำช้า จากฝั่งตะวันออกคือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สถานการณ์ของฝั่งตะวันออกก็หนักไม่แพ้กัน จากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักที่มีความจุเกิน 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานการณ์ที่พระนครศรีอยุธยาและอ่างทองหนักหนาขึ้น

### ทางหลวงจมแล้วหลายสาย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักบำรุงทางรายงานสถานการณ์อุทกภัยพบว่า มีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย และสระแก้ว รวม 47 สายทาง สัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ไม่สามารถสัญจรได้ 28 สายทาง

นายสรวิศ ทรงศิริ อดีตรองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ปัจจุบันทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์ และสะพานชำรุด 13 จังหวัด 30 สายทาง รวม 55 แห่ง จราจรผ่านได้ 34 แห่ง ผ่านไม่ได้ 21 แห่ง เตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร สะพานเบรลีย์ และจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน

### น้ำเหนือเจอน้ำทะเลหนุน

นายสุรสิทธิ์ กิตติเมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,775-2,800 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม./วินาที) และปริมาณน้ำหลากสูงสุดจาก

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ไหลผ่านเขื่อนพระรามหกสูงสุดในอัตรา 762 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ปริมาณน้ำจะไหลหลากรวมกันผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เกณฑ์สูงสุด 3,050-3,150 ลบ.ม./วินาที จะไหลออกสู่อ่าวไทยวันที่ 8-10 ตุลาคมนี้ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 30-50 ซม. บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำล้นคันป้องกันน้ำริมฝั่งแม่น้ำของกรุงเทพมหานคร ยกเว้นบริเวณที่ไม่มีระบบคันป้องกันน้ำรับน้ำ

### มวลน้ำเคลื่อนผ่านหลายจว.

นายสุรสีห์กล่าวว่า ความคืบหน้าการใช้ทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับการระบายน้ำนั้น ปัจจุบันลุ่มน้ำยม-น่านได้ผันน้ำเข้าทุ่งบางระกำ 400 ล้าน ลบ.ม. เพื่อตัดยอดน้ำหลากลดผลกระทบต่อความรุนแรงอุทกภัย สถานการณ์น้ำปกติแล้ว ส่วนทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันรับน้ำแล้วรวม 978 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 67% มีทุ่งรับน้ำน้อยกว่า 50% จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ทุ่งเชียงราก หรือประมาณ 26% และทุ่งเจ้าเจ็ด หรือประมาณ 13% นอกจากการระบายน้ำแล้ว ยังเตรียมแปลงสำหรับเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยช่วงแล้งอีกด้วย

นายสุรสีห์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล มวลน้ำจากลุ่มน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ เคลื่อนตัวมาถึงเขื่อนชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี ประกอบกับระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ สูงเกินเกณฑ์ระดับน้ำควบคุมสูงสุด จึงจำเป็นต้องระบายน้ำลงน้ำพองและแม่น้ำชีตามลำดับ ปริมาณน้ำดังกล่าวจะทำให้ น้ำล้นตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสูง 1.50-2 เมตร บริเวณ จ.ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษ ช่วงวันที่ 4-15 ตุลาคมนี้ ก่อนข.เดือนไปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ให้หน่วยงานเตรียมรับมือ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ เตรียมยกของขึ้นที่สูง เตรียมอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนแม่น้ำมูลมวลน้ำจากนครราชสีมา เคลื่อนตัวมาผ่านศรีสะเกษแล้ว มวลน้ำสูงสุดกำลังเคลื่อนผ่านอุบลราชธานี สูงสุด 2,576 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.46 เมตร อีก 10-15 วัน มวลน้ำจากลุ่มน้ำชีจะไหลลงสู่อ่าวไทย

### ถกแผนรับมือพายุถล่มใต้

นายสุรสีห์กล่าวว่า วันที่ 6 ตุลาคม กอนช. จะประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ กอนช. เพื่อร่วมประเมินและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก และลุ่มน้ำชี-มูล ที่สำคัญยังจะร่วมกันวางแผนน้ำที่ไหลหลากในทุ่งรับน้ำต่างๆ รวมถึงมวลน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำในปัจจุบันบริหารจัดการสำหรับฤดูแล้งหน้า ทั้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำมูล-ชี จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ สามารถทำนบปรังหรือพืชใช้น้ำน้อย จะหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตรให้ชัดเจนร่วมกัน ก่อนเสนอเป็นมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/2565 โดยเร็วต่อไป ที่สำคัญจะติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุที่กำลังจะเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ด้วย

### เปิดประตูบางกุ้งเพิ่ม10ชม.

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประตูน้ำบางกุ้ง-วัดจุฬามณี ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ติดแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเหนือไหลหลากจำนวนมาก เมื่อเวลา 06.00 น. เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายการปล่อยน้ำ ลงท้ายเขื่อนที่ 2,788 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท่วมในชุมชนริมแม่น้ำใน เขต ต.บ้านกุ่ม สูงประมาณ 2.70 เมตร

บางแห่งลึกมากกว่านั้น ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ชาวบ้านได้รวมตัวกันเรียกร้องและกดดันอย่างหนัก ให้เปิดประตูน้ำเพิ่มขึ้นอีก เพื่อดันน้ำเข้าทุ่งนาขนาดใหญ่ที่ระบุว่าเป็นแก้มลิงตามธรรมชาติของรอยต่อ 2 จังหวัด รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อยุธยา มี 3 อำเภอ คือ บางบาล บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา และ จ.อ่างทองคือ ป่าโมก ฝั่งทิศตะวันออก กรมชลประทานเคยเปิดบานประตูน้ำสูง 1.5 เมตร แต่วันนี้ยอมเปิดเพิ่มอีก 10 ซม. รวม 1.60 เมตรแล้ว ปริมาณน้ำที่อยู่ปากคลองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สูงกว่าระดับในคลอง บางกุ้งฝั่งในด้านประตูน้ำถึง 3 เมตร จึงไหลเพิ่มอย่างรุนแรง ผ่านประตูน้ำเข้าทุ่งนาแก้มลิงแล้ว

### ขอนแก่นขนของหนีน้ำวุ่น

ที่ จ.ขอนแก่น ชาวบ้านโน้น หมู่ที่ 2 ต.บ้านโตน อ.พระยืน ชาวบ้านพากันเร่งขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ขึ้นสู่ที่สูงกันอย่างจ้าละหวั่น หลังจากระดับน้ำภายในแก่งกุดโดก ด้านทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้าน เป็นแก่งอยู่ติดกับลำน้ำชี หลากเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ช่วงเช้ามืดของ

วันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกับแก่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ถูกมวลน้ำหลากเข้าท่วมบริเวณชั้น 1 ของบ้านอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำบริเวณถนนท้ายหมู่บ้านสูงกว่า 1 เมตร ผู้นำชุมชนและชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนและบางส่วนเดินผ่านน้ำที่ท่วมสูง เพื่อช่วยกันขนย้ายสิ่งของออกมาให้ได้มากที่สุด เนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บ้านโตนหมู่ 2 มีบ้านเรือนอยู่กว่า 100 หลังคาเรือน

นางสุพิช สุภัทรธีระ อายุ 46 ปี ชาวบ้านโตนกล่าวว่า ปีนี้ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าปี 2554 และยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้เพิ่งประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการ แต่ไม่คิดว่าน้ำจะมากขนาดนี้ เกือบของไว้ที่สูงแล้ว แต่มีสิ่งของหลายอย่างขนย้ายไม่ทัน ราชการแจ้งเตือนมาอีกว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก 1 เมตร จึงเร่งย้ายสิ่งของที่เหลือขึ้นชั้น 2 ของบ้านให้เร็วที่สุด

### ปทุมธานีปิดเส้นทางกัลยรถ

ที่ จ.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวสำรวจพบว่าเส้นทางกัลยรถได้สะพานปทุมธานี 1 น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง เอ่อท่วมบ้านเรือนชุมชนใกล้เคียงสะพานปทุม 1 ติดแม่น้ำ เช่น ชุมชนวัดหงษ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ต้องสร้างสะพานเข้าออกบ้าน สำหรับเส้นทางกัลยรถได้สะพานปทุม 1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร รถเล็ก ไม่สามารถผ่านได้

นายใจเทพ ลาวเนือง อายุ 53 ปี จักรยานยนต์รับจ้าง กล่าวว่า ได้สะพานปทุม 1 เจ้าหน้าที่พยายามเอากระสอบทรายมากันน้ำ แต่ยังไม่ทันได้ เนื่องจากท่วมสูงเกือบ 50 เซนติเมตร มีรถหลายคันขับลุยน้ำป้ายทะเบียนหล่น

### สระบุรีท่วมสูงกว่า2เมตร

ที่ จ.สระบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็กระแสน้ำลงสู่อ่าวไทยปากสัก และไหลเข้าคลองเรียงราง เชื่อมต่อกับคลองชัยนาท-ป่าสัก ระดับน้ำท่วมขยายเป็นวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่ อ.บ้านหมอ ในพื้นที่ ต.บ้านควั หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 กว่า 800 กว่าครัวเรือน และ ต.ท่าลาน ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร ชาวบ้านต้องขึ้นมาอาศัยบนพื้นริมถนน ส่วนบริเวณถนนสายห้วยบง-ท่าลาน ถูกกระแสน้ำท่วม การจราจรติดขัด

น.ส.เอื้อง พวงวนิชกิจ อายุ 36 ปี ชาวบ้านตลาดใหม่ท่าลาน กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 54 ระดับน้ำใกล้เคียงกัน แต่ปีนี้กระแสน้ำจากแม่น้ำป่าสักมาสมทบกับคลองชัยนาท-ป่า

ลัก ทำให้มวลน้ำสูงขึ้นรวดเร็ว

## ทุ่งบางระกำน้ำล้น110%

นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในทุ่งบางระกำยังน่าห่วง เนื่องจากยังมีมวลน้ำมาจาก อ.ง.โกสธาส จ.สุโขทัย อย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำที่เก็บไว้ในทุ่งบางระกำยังคงเพิ่มขึ้นอีกคาดว่าจะถึง 450 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 110% ของการกักเก็บสถานการณ์เช่นนี้คงต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เช่น บ้านคลองปากลาย หมู่ 15 ต.บางระกำ ยกขึ้นที่สูงอีก เนื่องจากมวลน้ำมีเยอะมาก

## กทม.เตือน7-10ต.ค.น้ำสูงขึ้น

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาว่า เวลา 06.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม ปริมาณน้ำของกรมชลประทานที่ อ.บางไทร ไหลผ่านกรุงเทพมหานครเฉลี่ย 3,088 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของกรุงเทพฯ อยู่ที่ระดับ 1.90 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยังต่ำกว่าระดับคันกันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกทม.อยู่ประมาณ 1.10 เมตร จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ

“กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประเมินปริมาณฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำป่าสัก คาดว่ามีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง คาดว่า 5 ต.ค.64 ปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.บางไทร สูงสุด 3,050-3,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะไหลออกสู่อ่าวไทย 7-10 ต.ค.64 ประกอบกับช่วงดังกล่าว น้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 30-50 เซนติเมตร จึงขอให้ชุมชนนอกคันกันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัวเรือนในพื้นที่ 7 เขต ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

## ทีมกรู๊ปชี้พายุเข้านครพนม1ต.ค.

นายชวลิต จันทร์รัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) TEAMG หรือทีมกรู๊ป กล่าวว่า พายุหมายเลข 17 ไลอออน

ร็อค เป็นชื่อฮ่องกงตั้ง ขึ้นฝั่งล่าช้ากว่าปกติ จากเดิม 7-9 ตุลาคม แต่พายุขึ้นไปทางเหนือ อ้อมไปที่เกาะไหหลำ ก่อนจะมาขึ้นเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม การรวมตัวกันช้า เมื่อเข้าไทยจึงมีพลังมากพอ เพราะรวมพลังได้ใหญ่ ผ่านทะเลรวมความชื้นมากขึ้น จะเข้าไทยที่ จ.นครพนม ฝนที่นครพนมตกจะหนัก 11-12 ตุลาคมนี้ เช่นเดียวกับที่บึงกาฬ อุดรธานี แต่ไม่น่าห่วง เพราะสามารถระบายลงแม่น้ำโขงได้เร็ว อย่างไรก็ตาม พายุหมายเลข 17 ไลอออนร็อค จะช่วยเติมน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว และอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ให้มีปริมาณน้ำมากขึ้น จากปัจจุบันทั้ง 2 อ่างมีปริมาณน้ำกักเก็บไม่มาก สำหรับพายุไลอออนร็อคมีโอกาสจะข้ามภูเขา มาถึงน่าน ทำให้ฝนตกเหนือเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล ตอนนี้มีน้ำไม่ถึง 40% ส่วนฝนตกได้เขื่อน ลำน้ำน่าน มีพื้นที่พอรับน้ำได้ นับเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย

## อากาศเริ่มหนาวปลายต.ค.

น.ส.ชลาสัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แถลงลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือว่า จะเริ่มต้นขึ้นปลายเดือนตุลาคม 2564 ซ้ำกว่าปกติไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะสิ้นสุดราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20-21 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ 0.5 องศาเซลเซียส จะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงปีที่ผ่านมา

“ช่วงหนาวจัดอุณหภูมิจะอยู่ที่ 6-7 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางธันวาคม 2564 ถึงปลายมกราคม 2565 โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวจัด และมักเกิดน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบ บ่อยครั้งในเดือนธันวาคมและมกราคม ช่วงนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดลง แต่อาจมีลมกระโชกแรงในบางวัน เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะ ก่อนเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจับตาพายุช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้ พายุจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 19-21 องศาเซลเซียส เดือนธันวาคม 15-17 องศาเซลเซียส มกราคม 14-16 องศาเซลเซียส กุมภาพันธ์ครั้งแรก 16-18 องศาเซลเซียส และครึ่งเดือนหลัง 18-20 องศาเซลเซียส จะมีฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และมีลูกเห็บตกเช่นทุกปีในบางพื้นที่